
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3  ประจําป ๒๕62 
วันท่ี  20  กันยายน  ๒๕62   เวลา 14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิร ิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
9.นายสุจินต สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง
10.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
12.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
13.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
14.นางสาวอุมา  วิภูษณะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
15.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
16.นายนิรันดร  ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บานฉาง 
17.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
18.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
19.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
2.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
3.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
4.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
     (ลากิจ) 
5.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
     (ลากิจ) 
6.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
   (ลาไปตางประเทศ) 
7.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา
  

 
 ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายศุภศักดิ์  ผุดผอง   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายโชดก  วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
9.นายอดิศักดิ์  ทองจันทรแกว  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
10.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
11.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
12.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
13.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
14.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง   
15.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
16.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
17.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองทรัพยากรฯ 
18.นางสาวราตร ี คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
19.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
20.นางสาวบงกช พิพัฒนจําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
21.นายธงชัย  ม่ันคง   ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 
22.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผน 
23.นางสาวภรณภัทรธัญ  งามวงศเงิน  ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
24.นายพงษไทย  บัววัด   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
25.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย 
(วัดหวายกรอง) 

26.นายกมล  ชุมเจริญ   ผูบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
27.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
      ผูอํานวยการโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
28.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
29.นายโรจนัย  ผาสุขธนกาญจน  นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
30.นางสาววีนัส ไหวด ี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
31.นางสาวชมพูนุท เจโคกกรวด  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

32.นายอนันต... 
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32.นายอนันต   อรุณสวัสดิ์  นายชางเครื่องกลชํานาญงาน 
   รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
33.นางสาวโสภา  เกษมแสง  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
34.นายพงศา  ชพานนท  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
35.นายรังสฤษฐ  คุณที   นิติกรปฏิบัติการ 
36.นายพิพัฒนพงษ สีดํา   นิติกรปฏิบัติการ 
37.นางรุงนภา แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
38.นายมนัส ฟุงขจร  นายชางโยธาชํานาญงาน 
   รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง 
39.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
40.นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
   รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายนโยบายและแผน 
41.นางสาวสุวรรณา มาดี  หัวหนาฝายตรวจติดตามและประเมินผล 
42.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
43.นางสาวพัชชา  เท่ียงสุนทร  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
44.นางณิชาพร คุมทวม  หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
45.นายนําพล ไชยชาญ  หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
46.นายประเวชร เมฆเสรี  พนักงานขับรถยนต 
47.นางสาวนฤมล ทิวิชัย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
48.นายลฎาภา มาลารักษวรากร  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
49.นางสาวศศินา จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
50.นางสาวเสาวณีย แสนเจก   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
51.นายอุบล แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
52.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
53.นางสาวณัฐณิชา คลอยแสง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
54.นางสาวจินตนา สนอง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
    รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
55.นางธัญวรัตน  อัฒจักร  หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
   รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการจัดหาพัสดุและทรัพยสิน 
56.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
57.นายพงศพล มีศรี  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
58.นายชยุตม ลอยสมุทร  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
59.นายกรกฎ มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร 
60.นางจันทรทรา โสภา  หัวหนาฝายการประชุม 
61.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
62.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
63.นายกีรติ  นันทนาวัฒน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
64.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 

 
เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.20  น. 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕62 และขอ ๒๕    
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม 
  จํานวน....19....คน ครบองคประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 
   เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม และ
  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรู สึก     
  เปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง เนื่องจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหง
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงไดนัดประชุมสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจําป ๒๕62 ในวันนี้ 
  และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจ 
  ของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจําป ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี รย51003.1/5681  
ประธานสภาฯ   ลงวันท่ี 3 กันยายน 2562 เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ

 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 มาเพ่ือแจงใหสภาองคการ
 บริหารสวนจังหวัดระยอง ไดรับทราบ ซ่ึงหนังสือไดวางไวท่ีโตะของทานสมาชิกฯ ทุกทานแลว 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.๑  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2  

        เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖2 
    ๒.๒  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2 
                                 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๖2 

(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายวรเศรษฐ... 
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นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล   เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายศุภชัย จิตรดล     
กรรมการตรวจรายงานฯ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑0 อําเภอเมืองระยอง                 
  ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดนัดประชุมคณะกรรมการฯ          
  ครั้งท่ี 5/25๖2  เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 2 (ชั้น 9) 
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)       
  พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      
    ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ  
  นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

     ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

     ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน 2 ครั้ง  
   ดังนี้ 
    - วันท่ี 5 สิงหาคม ๒562  มีจํานวน 43 หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
   จังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 23 คน  ลาประชุมจํานวน 3 คน มีการประชุมท้ังสิ้น       
   จํานวน 9 วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติ และเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 
   ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้  
   1. นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สอบถามในท่ีประชุม จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก 
  การแกปญหาน้ําในชวงหนาแลงของประชาชน อบจ . จะมีวิธีดําเนินการแกไขอยางไร       
  เรื่องตอมา ทอสงน้ําจากเข่ือนเขาจุก จะวางทอพ้ืนท่ีใด และเรื่องสุดทาย การดําเนินการ     
  ขุดเจาะบอบาดาลของประชาชน วามีวิธีการขออนุญาตใหถูกตองอยางไร  
   2. นายรุงโรจน ศิลมัฐ แจงปญหาเรื่อง การกําจัดผักตบชวาในจังหวัดระยอง และ
  ขอให อบจ. จัดสรรงบประมาณและอุปกรณ เพ่ือกําจัดผักตบชวา 
   3. นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สอบถามเรื่อง การจัดการดูแลระบบชลประทาน
  ขนาดเล็กท่ี อปท. ไดรับโอนจากกรมชลประทานวา อบจ. จะจัดการดูแลอยางไร 
 
 

4. นายเจษฎา... 
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   4. นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ แจงในที่ประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก 
  ขอขอบคุณผูบริหารท่ีไดสั่งการใหกองชางไปสํารวจพ้ืนท่ีปญหาอุบัติเหตุบนถนนเลี่ยงเมือง 
  เพ่ือท่ีจะติดตั้งไฟสองสวางและอุปกรณเตือนภัย และเรื่องสุดทาย สอบถามวาพ้ืนท่ี        
  ถนนเสนหนองน้ําขุน– หนองรี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีของ อบต. วังหวา จะขอให อบจ. สนับสนุนงบประมาณ
  ในการติดตั้งไฟสองสวางไดหรือไม   
   5. นายเดชา บุญธรรม สอบถามในท่ีประชุมเรื่อง ปญหาการแบงเขตท่ีดินในพ้ืนท่ี
  รอบอางเก็บน้ําดอกกราย วาทาง อบจ. จะสามารถเรียกหนวยงานท่ีเก่ียวของมาชี้แจงปญหานี้ 
  ไดหรือไม 
   6. นายพายัพ ผองใส แจงในท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้  เรื่องแรก เรื่อง       
  ความคุมคาของการอุดหนุนเงินใหกับหนวยงานอ่ืน และเรื่องสุดทาย เรื่องสื่อประชาสัมพันธ
  การทํางานของ อบจ. ระยอง ควรทําใหเขาถึงประชาชนมากกวาเดิม 
   7. นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร สอบถามในท่ีประชุมเรื่อง อบจ.ระยองสามารถจัดสรร
  งบประมาณในการซ้ือแหลงน้ําเพ่ือให อปท. ในทองท่ีท่ีเกิดปญหาภัยแลง ไดหรือไม 
   โดยเลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

   - วันท่ี 13 สิงหาคม ๒562  มีจํานวน 24 หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  มาประชุมจํานวน 23 คน ไมมาประชุมจํานวน 2 คน ลาประชุมจํานวน 1 คน  
  มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 7 วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติ และเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 
   ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้   
   1. นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล แจงในท่ีประชุม จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก    
  การรายงานผลและเสนอภาพกิจกรรมในโครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวันสตรีไทย 
  ประจําป 2562 ในหัวขอ “สายธารแหงพระบารมีสูการพัฒนาสตรีระยองท่ียั่งยืน”       
  เรื่องตอมา รายงานการเขาประชุมใหญวิสามัญของสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด      
  แหงประเทศไทย ป 2562 เรื่องสุดทายขอทราบรายละเอียดเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
  การศึกษาจังหวัดระยองเรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   2. นายรุงโรจน ศิลมัฐ แจงในท่ีประชุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรกนําเสนอภาพ
  กิจกรรมการทํางานรวมกับผู อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง และ     
  เรื่องสุดทาย กลาวชื่นชมผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองในเรื่องของ
  ความทุมเทเวลาใหกับโรงเรียน 
   โดยเลิกประชุมเวลา 16.05 น. 

   ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
  ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยองคราวตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖2 ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว   

 

 

มีสมาชิก… 
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     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม    
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖2  โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖2  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖2 

    รับรอง           จํานวน .......18......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........1.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๖2  ซ่ึงไดแจกให
  ทุกทานอานลวงหนาแลว 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม    
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๖2  
โปรดยกมือข้ึน  

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๖2  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๖2 

    รับรอง           จํานวน .......18......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ขอสอบถาม เรื่อง ปญหาชางปาทําลายพืชผลทางการเกษตร 
  (นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร เขตเลือกตั้งท่ี 4 อําเภอแกลง เปนผูเสนอขอสอบถาม) 
 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาฯ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
   มาตรา 32 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเสนอขอสอบถามตอ

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับ
อํานาจหนาท่ีของราชการสวนภูมิภาคและใหหัวหนาหนวยราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดินซ่ึงมาปฏิบัติหนาท่ีในเขตจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับงาน   
ในหนาท่ีได ท้ังนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยราชการดังกลาวชี้แจงดวยวาจาหรือ
เปนหนังสือตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได 

   ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการยอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบคําถาม     
เม่ือเห็นวาขอเท็จจริงนั้นเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติหรือเก่ียวกับนโยบายของ    
การบริหารราชการสวนกลางท่ียังไมสมควรเปดเผย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

   ขอ 102 เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับขอสอบถามจากสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ใหจัดสงขอสอบถามนั้นไปยังผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยราชการ      
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับขอสอบถาม
จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และใหกําหนดวัน เวลา ท่ีจะตอบขอสอบถาม    
ในการประชุมสภาคราวใดไวดวย 

   กรณีผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานราชการมาชี้แจงดวยวาจา หากยัง     
ไมหมดประเด็นท่ีสอบถาม และประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอนุญาตผูเสนอขอสอบ
ถามมีสิทธิสอบถามไดอีกสามครั้ง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ท่ีไดสอบถามเรื่อง ปญหาชางปาทําลายพืชผล
ประธานสภาฯ ทางการเกษตร 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  ขาพเจานายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกตั้งท่ี 5 อําเภอแกลง ขออภัยทานประธานสภาฯ กระผมอยูเขต 5 นะครับ เขต 4 
เปนเขตของ ส.อบจ.อุมาครับ ผมไมอยากเอาเขตของ ส.อบจ.อุมา มาอยูในความดูแล     
หรอกครับ  วันนี้มีปญหาท่ีชาวบานรองเรียนผานผมมา ซ่ึงรองเรียนมาหลายครั้งครับ         
จากรายการวิทยุท่ีผมจัดทุกเชา พอรองเรียนมากเขาก็ทนไมไหว เพราะเนื่องจากวาไดถูกชาง
ทําลายพืชผลทางการเกษตร ในเขตท่ีผมรับผิดชอบตําบลกองดินมีท้ังหมด 11 หมู            
ในเขตตําบลทุงควายกินก็ 13 หมู ในขณะนี้ชางไดเขามาอยูในสวนแลวก็ทําลายพืชผลทาง   
การเกษตรในเขตตําบลกองดิน มีหมู 5, หมู 10 และหมู 11 ขยับเขยื้อนมาหมู 8 และหมู 9 

 

 

 

ขณะนี้... 
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  ขณะนี้กําลังเดินทางมาเขาเสนทาง 4 เลนแลว สวนตําบลทุงควายกินตอนนี้ไดรับความ
เสียหายคอนขางมากนะครับก็เลยมีกลุมเพ่ือนชาง โดยการนําของทานผูใหญของตําบล        
ทุงควายกินกับตําบลกองดินทําการตอนชาง จํานวนชาวบานท่ีเดือดรอนท่ีสงมามีประมาณ 300 
กวารายชื่อ แตละรายชื่อเขาก็ถายภาพมาใหเห็นนะครับวาชางมาทําลายพืชผลจริงๆ และไมได
ทําลายพืชผลอยางเดียว ตอนนี้กระทืบคนตัดยางดวย เม่ือสัปดาหท่ีแลวชางไดกระทืบคนตาย
ไป 2 คน พอกระทืบเสร็จก็ตองเฝาเลยนะครับ ไมใหใครมาใกล รอเจาหนาท่ีมาตอนไป วันนี้
ขอบคุณเจาหนาท่ีอุทยานเขาชะเมา-เขาวงนะครับ เราก็ไดประชุมกันหลายหนแลว แตก็ยังหา
ทางออกไมได ไมรูจะออกในทิศทางใด จากท่ีไดประชุมกันหลายหน เจาหนาท่ีก็ไดนําเรียนพ่ี
นองประชาชนนะครับ วาคือชางปา ไมมีท่ีกิน ไมมีท่ีอาศัย วันนี้ก็นําเรียนดวยความเคารพ     
ไมมีปญหาใดๆท้ังสิ้น เพียงแตวาอยากไดรับการยืนยันวาชางท่ีมาทําลายเปนชางปาหรือ      
ชางปลอย เพราะตั้งแต 40-50 ปมานี้ ชาวบานบอกวาไมมี เพ่ิงมามี 4-5 ปนี้หนักเลยครับ    
ทีนี้สาเหตุท่ีชาวบานรองเรียนมานั้น คือทํากินไมได ตัดยางก็ตัดไมได ขนาดประกาศข้ึนราคา
ยางไปแลวนะครับ เพราะชางมันมาเงียบ ก็ถามเจาหนาท่ีนะครับวาชางมันตอนไดไหม ทําไมมัน
ออกลูกออกหลานเยอะ เขาก็บอกวาชางมันตอนไมไดหรอกครับ เพราะลูกอัณฑะมันอยูขางใน 
ชางเปนสัตวประเสริฐนะครับ เปนสัตวคูบานคูเมือง แตชางเปนสัตวหูใหญ แตไมมีรูหู ถาเราไป
ตําหนิวาแนจริงมาสิ ตอนเชาถึงเลยครับ อยากจะถามเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของวาพืชผล           
ท่ีถูกทําลายไปนั้น เราจะหางบประมาณท่ีไหนเอามาชดเชยได จะมีการแกระเบียบไหม       
การแกระเบียบเพ่ือชวยพ่ีนองประชาชน เพราะตอนนี้ความเครียดมันเกิดข้ึน ของท่ีอยูในสวน
ไมวาจะเปนลําไย ขนุน กลวย โดนหมดเลย เพราะเม่ือเดือนท่ีแลวขนุน ชางเขามาเก็บ แลวก็
มากอง ชาวบานก็เห็นวาเอามาขายเปนเงินไดก็ไปเก็บ ยายท่ีของมัน มันกลับมาไมเห็น          
ก็ทําลายท้ังสวนไปเลย หนทางท่ีทางเจาหนาท่ีอุทยานฯ ทางสภาฯของเรา จะชวยเหลือ
ชาวบาน จะมีทางออกแบบไหน อยางไร ก็อยากจะเอาตรงนี้ไปบอกชาวบานวาเรื่องท่ีคุณยื่น
มาไดผานสภา อบจ.ระยองเรียบรอย แลวก็ไดอธิบายกันแลว สอบถามแลว หาทางออกแลว 
เจาหนาท่ีอุทยานฯครับ คราวท่ีแลวเราประชุมกันท่ี อบต.ทุงควายกิน เขาก็อธิบายมาวา
เจาหนาท่ีมีนอย จะดูเฉพาะรอบอุทยานฯ นอกเขตอุทยานฯไปแลวชางจะไปทําอะไร            
ท่ีไหน ทําลายของใคร ก็มีหนาท่ีไปตอน ตอนนี้ ก็เลยตั้งกลุมเพ่ือนชาง คอยตอนชาง           
ชางก็กินหมดครับ กินเสนทางนี้หมด ก็ไปกินอีกเสนทาง แลวก็จะเวียนมากินเสนทางเดิม 
ตอนนี้ ไม กินเปลาครับ ทําลายดวย นําเรียนทานประธานสภาฯนะครับวาปญหาของ            
พ่ีน องประชาชน  ก็ เปนปญหาของพวกเรา เรา เปนตัวแทนของ พ่ีนองประชาชน             
จะตองรับผิดชอบเปนบางสวน แลวเราจะใหคําตอบเขาอยางไร ชาวบานถามมานะครับ      
เอาจริงๆ ชางปาหรือชางปลอย  ถาชางปาปกติแลวจะไมมายุงกับชาวบาน แตชางเหลานี้    
เพ่ิงมามีเม่ือ 4-5 ปนี้  ตอนนี้สายขาวแจงมาครับ มันจะสลับเปลี่ยนหมุนเว ียนกันมา           
โขลงใหญ 8 เช ือก พอกินๆไปจะมีการยายโขลงครับ แลวก็ไปตั ้ง เปนหัวหนาโขลง       
แลวก็ยายกันไป ตามท่ีไดรับรายละเอียดวาตองทําตัวอยูกับชางใหได จึงนําเรียนนะครับวา
ปญหาท่ีมันเกิดข้ึนนี้เปนปญหาท่ีแกไขไมได และเกิดข้ึนทุกวัน กลุมตอนชางตอนนี้  ไมมีจะกิน
นะครับ ตองอาศัยการบริจาคจากชาวบาน เพราะตองตอนท้ังวันท้ังคืน ตอนไปแลว ก็กลับลงมา 

 

 

เม่ือมันเปน... 
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  เม่ือมันเปนแบบนี้ผมก็อยากจะนําเรียนเจาหนาท่ีอุทยานฯ วารายละเอียดจริงๆ มันยังไง และ
จะช วย เหลือ พ่ีนองประชาชนอย าง ไร  แล ว  อบจ . เรา มี เ งิน ไหม ท่ีจะไปสนับสนุน                  
ตั้งงบประมาณ แกระเบียบไดไหม หรือจะชวยกันไดอยางไร เม่ือ 2 สัปดาหท่ีผานมาก็ไดมี   
การประชุมท่ีกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทานวราวุธ ศิลปะอาชา ทานเปนรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทานไดกลาววาตองทําตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ซ่ึงทานไดใหไวเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2542       
วาชางควรอยูในปาเพียงอยางเดียว แลวใหจัดเจาหนาท่ีไปดูแลชาง อยาปลอยใหชางลงมาอยู
กับชาวบาน โดยเฉพาะพ่ีนองประชาชนท่ีทําการเกษตร พ่ีนองประชาชนเปนผูเสียภาษี มีโฉนด
ถูกตองตามกฎหมาย เม่ือชางมาทําลายแลว ทางรัฐบาลจะตองหาวิธีดูแลพ่ีนองประชาชน     
ผมก็เรียนนําเอามากลาวในสภาฯแหงนี้เพียงสั้นๆ สรุปนะครับวาผมอยากจะใหเจาหนาท่ี
อุทยานฯไดตอบ และผมจะไดไปบอกชาวบานไดครับ เพราะเสียงผมตี 5 ก็ออกสถานีวิทยุ    
ไปแลว ผมก็พูดทุกเชาจนเจาหนาท่ีเดือด วาอานขาวไดไงวาชางปลอย บอกวาชางปาสิครับ   
ผมก็บอกว า ไม ใชช างป านะครับ  เปนช างปลอย  ถ าหากเปนช า งป า ก็ตองอยู ท่ีป า                 
ถาเปนชางปลอยก็มาอยูกับชาวบานนี่แหละครับ แตทีนี้ผมก็ไมรูนะครับวารายละเอียดมันเปน
อยางไรแลวก็ฝากสภาฯแหงนี้นะครับ วาเราจะมีวิธีการอยางไรไปชวยเหลือชาวบาน     
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 
ประธานสภาฯ  

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
  ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 4 
  อําเภอเมืองแกลง  เม่ือสักครูทาน ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เขต 5 ไมอยากมาอยูเขต 4  

กับดิฉัน เผอิญวาชางเขามาเขต 4 ท่ีดิฉันอยูนะคะ ตําบลกระแสบน แตท้ังนี้ท้ังนั้นไมเคยนิ่ง    
ดูดายนะคะ มีการประสานงานกับทาน ส.ส.นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร และเม่ือวันท่ี     
18 กันยายนท่ีผานมานี้ ทาน ส.ส.ก็ไดนําคณะทํางานท่ีแกไขปญหาชางปาภาคตะวันออก 
ตอนนี้ EEC ไมใชเรื่องของนวัตกรรมอุตสาหกรรมอยางเดียวนะคะ EEC 3 จังหวัด มีระยอง 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา แลวก็ไปรวมสระแกว จันทบุรี มีปญหาเรื่องชางปาเหมือนกันคะ ไปยื่น
หนังสือท่ีรัฐสภาไปกัน 1 รถตู 2 รถสวนตัวนะคะ ไปกันหลายกระทรวงนะคะ ไมวาจะเปน
คณะกรรมาธิการท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะกรรมาธิการการปองกันและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
และกระทรวงมหาดไทยคะ ท้ังนี้ ท้ังนั้นทราบวาปญหานี้ไมไดแกงายๆ แตก็ตองขอบคุณ     
ทาน ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชรนะคะ ท่ีตั้งกระทูขอสอบถามมายังสภาฯแหงนี้ เพราะ    
พวกเราละเลยไมไดคะ ความทุกขรอนของประชาชน แตถาจะใหดีนะคะ ครั้งหนาให ส.อบจ.
เขต 4 รวมเซ็นตรับรองขอสอบถามนี้ดวย ขอบคุณคะ 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  เพ่ิมเติมทาน ส.อบจ.หมอขวดนะครับ ก็ตองขอบคุณทานท่ีเอาปญหามาหารือกัน 
ประธานสภาฯ ในสภาฯแหงนี้ แลวก็ไดเรียกผูชี้แจงมา เม่ือกอนถาพูดถึงชางปาลงมาทําความเดือดรอนใหกับ

ชาวบาน ผมก็นึกภาพไมออกนะครับวาจะเดือดรอนยังไง ผมมองแลวเปนเรื่องไกลตัวนะครับ 
แตปจจุบันนี้มันไมไกลตัวแลว ท่ีสวนของผมมันก็มาครับ เวลามันเดินไปท่ีชองไหนนะครับ เชน 
มันเดินผานตนทุเรียน มันก็ทําลาย มีเกษตรกรรายหนึ่งถูกถอนตนทุเรียนไป 8-9 ตน ซ่ึงกําลัง
จะออกผล แทบรองไหเลยครับ กลางคืนชางเราก็มองไมเห็นเขาหรอก เห็นแตตาแดงๆ 
เกษตรกรท่ีจะไปตัดยางก็ไมสามารถไปตัดได เพราะกลัวชาง ตองหลบอยางเดียวครับ 

   ขอเชิญผูแทนหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง ตอบขอสอบถามเรื่อง ปญหา  
  ชางปาทําลายพืชผลทางการเกษตร  

นายโรจนัย ผาสุขธนกาญจน  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
นักวิชาการปาไมฯ กระผมนายโรจนัย ผาสุขธนกาญจน นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ปจจุบันทําหนาท่ีผูชวย

หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง วันนี้มาแทนทานหัวหนาอุทยานฯ นะครับ           
ขออนุญาตตอบขอซักถามนะครับ ขอ 1 ปญหาชางปาทําลายพืชผลทางการเกษตรของ
ชาวบานในเขตพ้ืนท่ีตําบลกองดิน ตําบลทุงควายกิน และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ทางอุทยานแหงชาติ       
เขาชะเมา-เขาวง มีแนวทางปองกันปญหาเรื่องนี้อยางไร ผมขอเรียนวาทางอุทยานแหงชาติ  
เขาชะเมา-เขาวง มีแนวทางในการปฏิบัติเปนแผนระยะสั้นและระยะยาวนะครับ แผนระยะสั้น
คือการไดรับแจงจากชุมชนหรือทองท่ี ไดสงกําลังเจาหนาท่ีจะเขาไปในพ้ืนท่ี เพ่ือเฝาระวัง ติดตาม 
ผลักดันชางปาท่ีออกนอกพ้ืนท่ีใหกลับเขาสูชายปานะครับ สวนแผนระยะยาวนั้น เราก็จะ
ดําเนินการตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 นะครับวาให     
ทําการเพ่ิมแหลงอาหาร แหลงน้ํา เขาไปในพ้ืนท่ีปา กระจายเปนยอมๆ เพ่ือใหชางเขามาอาศัย
อยูในปานะครับ ตอไปขอ 2 ทางอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง มีการเยียวยาชาวบาน      
ท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาชางปาทําลายพืชผลทางการเกษตรหรือไม อยางไร  ขอเรียนวา
อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวงเปนหนวยงานภาคสนามท่ีปฏิบัติงานภายใตกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชนะครับ สวนการท่ีจะไปเยียวยานั้น อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-
เขาวง เราไมมีระเบียบท่ีจะสามารถไปเยียวยาความเสียหายทางดานชางปาทําลายพืชผล
ทางการเกษตร ก็คือไมมีระเบียบไปรองรับการเยียวยาครับ สวนเรื่องชางปลอยหรือชางปา    
ในตัวผมเองก็ทํางานอยูในพ้ืนท่ีนะครับ อยูในชุดผลักดันชางเหมือนกัน ผมก็ไดยินกระแส
คําถามแบบนี้มามากเหมือนกันนะครับ วาราชการมีการนําชางมาปลอยในพ้ืนท่ี ผมก็พยายาม
ใหเจาหนาท่ีท่ีเปนชุดติดตามชาง เขาไปสืบหาขอมูลวาเขาไปพบเห็นการปลอยชางตรงไหน   
แตพอสืบเขาไปก็ไมไดมีหลักฐาน วาเขาปลอยวันไหน ตรงไหน อยางไร แตผมทํางานตรงนี้มา
ผมก็ไมเคยพบนะครับเรื่องการปลอยชาง แลวอีกขอหนึ่งท่ีบอกวาใน 4-5 ปท่ีผานมา มีชางปา
ออกหากินมากข้ึนกวาสมัยกอน สมัยกอนอาจจะไมเคยมี ผมขออธิบายวาชางปาจะมีการหากิน
เปนวงรอบ คลายๆไรหมุนเวียน และชางอีกชุดมันก็อาจเชื่อมโยงกับชางท่ีอยูในเขาอางฤาไน 
ซ่ึงเปนแนวเขตติดตอกับอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวงนะครับ ก็คือเวลาชางเขาเคลื่อนยาย
ฝูงใหญมาฝูงหนึ่งแลว เขาอาจจะมีการแตกเปนฝูงยอยๆนะครับ หากินกระจายไปรอบพ้ืนท่ี  
ทําใหพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขาชะเมาไดรับผลกระทบมากข้ึนนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ   เจาของขอสอบถาม ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
 กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 5 
 อําเภอแกลง ในจํานวนของชางตอนนี้ มันเพ่ิมจํานวนมากข้ึน เพราะปกติเวลาพ่ีนอง  

 ทํากินกันในสมัยกอนนั้น ก็ทํากินกันได แตพอมาในระยะนี้ ทํากินกันไมคอยได หรือเปนเพราะ
เราจะสรางอางน้ําเยอะหรือเปลา เอาปาออก สรางแหลงน้ํา ชางเลยไมมีท่ีอยู แตท่ีชาวบาน  
เขาบนกันคือชวงระยะเวลา 4-5 ปนี้เอง เม่ือกอนไมมีปญหา ทําไดก็ขายเปนเงินไป ตอนนี้
พอจะเปนเงินก็ทําไมได เชน สับปะรด 10 ไร รูเลยครับวาสับปะรดจะเอาไปขายใน 4-5 วัน
ขางหนา ชางก็เขามากิน ขนุนตอนนี้ในชวงตําบลกองดินกับตําบลทุงควายกินปลูกไมไดนะครับ 
แลวตอนนี้ชางเริ่มกินทุเรียนเปนแลวครับ ยังไงก็ถูกทําลายแน เพราะชางบางเชือกพูดรูเรื่อง 
บางเชือกพูดไมรูเรื่อง คุยกับควาญชาง ควาญชางบอกวาผมเองเปนควาญชางแตก็ยังไวใจชาง
ไมได วันใดท่ีมันเครียด วันใดท่ีมันตกมัน ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับ ปญหาท้ังหลาย
เหลานี้มันเปนปญหาระดับชาติไปแลวครับ ยังไงมันก็ตองใชระยะเวลาในการแกไขนะครับ    
แตท่ีชาวบานเขาเรงมานี้คือพืชผลทางเกษตรมันเสียหาย เราจะมีงบประมาณไปชดเชยไหม 
เพราะตอนนี้ อบต.เขาก็ชดเชยใหแลวครับ สมมุติวาตนทุเรียนถูกทําลาย ตอนนี้ตนทุเรียนแบบ
มีลูกสมบูรณก็จะขายไดตนละประมาณ 15,000 บาท ถาถูกทําลายเจาหนาท่ีเขาก็ไดให     
50 บาท เปนการชดเชยเบื้องตน มันไมสมดุลกันนะครับ ก็ทําใหพ่ีนองชาวบานเครียด ก็หาวิธี
นะครับ ยิงแบบเงียบๆ พอชางเจ็บ นักขาวก็ไปเลยครับ วาทําไมชางเจ็บ ใครยิงชาง แตพอชาง
กระทืบคนตายเรื่องเงียบมาก ก็เลยไมรูวาจะหาทางออกใหกับชาวบานอยางไร ทางออกท่ี
ชาวบานจะไดรับจริงๆ และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน เราจะไปในทิศทางใด ทุกวันนี้
เจาหนาท่ีทําตามนโยบาย ไมมีงบประมาณ ตอนนี้งบประมาณท่ีเราตอนชางกัน เปนงบประมาณ
บริจาค จะมีคนอยู 40-50 คน ตอนชางไปมันก็ไมไดข้ึนเขานะ มันก็ไปอยูทายสวน แตลาสุด
สายขาวไดรายงานมาวาชางไดขามถนนสุขุมวิทมาตําบลพังราด นักขาวมากันเต็มเลยครับ 
เจาหนาท่ีอุทยานก็มา แตปรากฏวาชางไมไดมาหรอกครับ เปนขาวลวง เพราะฉะนั้นขาวเรื่อง
ชาง ถาเราไมไดเอาความจริงไปคุยกับพ่ีนองประชาชน มันจะเกิดความกลัว แลวตอนนี้ไมกลา
ไปตัดยาง ตอใหยางกิโลละ 10,000 บาท ก็ไมกลาตัด เพราะกลัวชางนะครับ มันไมปลอดภัย
ครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญผูแทนหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง ครับ 
ประธานสภาฯ   

นายโรจนัย ผาสุขธนกาญจน  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  
นักวิชาการปาไมฯ กระผมนายโรจนัย ผาสุขธนกาญจน นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ  ขออภัยนะครับ ผมคงตอบ

ไมไดไปมากกวานี้ อาจจะตอบไมตรงไดเทาทานหัวหนาอุทยานฯนะครับ แตขอซักถาม 2 ขอ 
ผมก็ไดตอบไปหมดแลวนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ   ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 
ประธานสภาฯ    

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
 กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 5 
 อํา เภอแกลง ขอขอบคุณเจ าหน า ท่ี อุทยานฯนะครับ  เพราะเรา ก็ ได คุย กันตลอด               
รวมท้ัง อบต.แตละแหง ก็อยากจะฝากสภาฯแหงนี้นะครับวาเราจะตั้งงบชวยเหลือชาวบานได
ไหม อยางไร ผิดระเบียบไหม ชาวบานเขาบอกมาวาถาชวยเหลือมาบาง ก็ยังดีนะครับ จากท่ี
พืชผลเสียหายไปคราวละ 15,000 บาทนะครับ ไมใชมาชวย 50 บาทนะครับ ผมจะไดตอบ
ชาวบานตอไปวา สภา อบจ.ระยอง ไดหาทางออกใหแลววาเปนแบบนี้ แตไปติดระเบียบ
ตรงไหน จะชวยเหลือประชาชนอยางไร ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ   เจาของขอสอบถาม ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   ถาไมมี ผมขอขอบคุณผูแทนหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง ท่ีไดมาตอบ

ขอสอบถามของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และขอขอบคุณทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีไดตั้งขอสอบถามในเรื่องดังกลาวมา ซ่ึงจะเปนประโยชน
ตอประชาชนจังหวัดระยอง ตอไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กอนเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 กระผมขอมอบรองอดุลย นิยมสมาน ปฏิบัติหนาท่ีประธาน 
ประธานสภาฯ ในท่ีประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายอดุลย นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
เลขานุการสภาฯ รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  
ขอ 5๙ วรรคสอง หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตาม

เง่ือนไขในวรรคหนึ่ง  ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน  หรือ
กรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

 
 
 
 

นายอดุลย... 
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นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     

ขอเสนอญัตติเรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) กรณียังมิได 
กอหนี้ผูกพัน 

 ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
จึงไดตรวจสอบการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2561  (กรณีท่ีกันเงินไวเปนรายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562)         
แลว  ปรากฏวามีโครงการท่ีไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  แตมีความ
จําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จึงรวบรวมโครงการมาเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน       
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน                   
การเบิกจ ายเ งิน  การฝากเ งิน การเ ก็บรั กษาเ งิน  และการตรวจเ งินขององคกร              
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  และแกไขเพ่ิมเติมฯ ขอ 59  วรรคสอง ดังรายการตอไปนี้ 

  1.  กองทรัพยฯ  จํานวน  2  โครงการ  เปนเงิน  27,500,000 บาท 
    2.  กองแผนฯ   จํานวน  4  โครงการ  เปนเงิน  10,120,000 บาท 
    3.  กองการศึกษาฯ จํานวน  2  โครงการ   เปนเงิน  15,000,000 บาท 
    4.  กองชาง         จํานวน 19 โครงการ   เปนเงิน  81,051,000 บาท 
   รวมท้ังสิ้น   27    โครงการ  เปนเงิน  133,671,000  บาท  (หนึ่งรอยสามสิบ -

สามลานหกแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)   

รายละเ อียดปรากฏตามบัญชี รายละเ อียดการขอขยายเวลา เบิกจ าย เ งิน              
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2561  (รายจายคางจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562)  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....19...คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายจายคางจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562)       
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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      สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562)       
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(รายจายคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน    

   อนุมัติ  จํานวน......18........คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน.........-.........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายอดุลย นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง    
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ งจาย เปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม  
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ ์ ผุดผอง  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายศุภศักดิ์ ผุดผอง เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(2) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 
 
 

กองแผน... 
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กองแผนและงบประมาณ 
- ประเภท คาใชสอย    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  
โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
สํานักปลัดฯ 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร   คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน  

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
และขอแกไขราคาเครื่องคอมพิวเตอร จากเครื่องละ 16,000 บาท เปนเครื่องละ 17,000 บาท  
ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....19...คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   
    อนุมัติ  จํานวน......18........คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน.........-.........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายอดุลย นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง    
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ โอนไปตั้ งจาย เปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
 

นายอดุลย... 
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นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม  
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ ์ ผุดผอง  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายศุภศักดิ์ ผุดผอง เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(2) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
สํานักปลัดฯ 

  -  ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง 
  -  ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ค าบํ ารุ ง รั กษาและปรั บปรุ ง
ครุภัณฑ    สํานักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ,กองการเจาหนาท่ี 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
กองแผนและงบประมาณ 

  -  ประเภท คาใชสอย   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
กองแผนและงบประมาณ 

  -  ประเภท คาครุภัณฑ   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 
 
 
 

กองคลัง… 
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กองคลัง 

  -  ประเภท คาครุภัณฑ   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
  -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
กองชาง 

  -  ประเภท คาครุภัณฑ     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
  -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  
โครงการกอสรางปรับปรุงสะพานถนนสายหนองไร - โปงเกง ซอย 3 หมูท่ี 3 ตําบลหนองไร      
มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 4  ตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
สํานักปลัดฯ 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  

  -  คาปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) 

  -  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       โครงการปรับปรุงหองสมุด 
 รวมจํานวนโครงการโอนลดท้ังหมด  12 โครงการ  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  35,601,000.- 

บาท (สามสิบหาลานหกแสนหนึ่งพันบาทถวน) เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ท้ังหมด        
6 โครงการ รวมเปนเงิน 35,601,000.- บาท (สามสิบหาลานหกแสนหนึ่งพันบาทถวน)   
ดังตอไปนี้ 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 
 
 
 

 
กองชาง... 
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กองชาง 

   -  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงภายในอาคาร
อบรมศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัดระยอง 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
กองแผนและงบประมาณ 

  -  ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ     คาจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    คาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
กองชาง 

  -  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   โครงการปรับปรุง ถนน รย.ถ.10063 
สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191-บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสรางตนเอง 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
กองชาง 

       -  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   โครงการกอสรางหองน้ําภายใน                  
สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 งบลงทุน 
 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการบริหารจัดการขยะ
ภายในหลุมฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
ไดพิจารณาอนุมัติ 

 

 

นายอดุลย... 
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นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        อ น ุม ัต ิโ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖2            
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ  จํานวน......18........คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน.........-.........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายอดุลย นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
 ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
 กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม  
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ ์ ผุดผอง  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายศุภศักดิ์ ผุดผอง เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(2)  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

      

 

 

เนื่องดวย... 
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เนื่องดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 โครงการนั้น ซ่ึงท้ัง 
2 เรื่องดังกลาว สามารถดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติแกไขตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง 

          องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบในการถอนญัตติขออนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นายอดุลย นิยมสมาน ตามท่ี นายก อบจ. ระยอง ไดขอความเห็นชอบในการถอนญัตติขออนุมัติแกไข 
รองประธานสภาฯ (1) เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนั้น อาศัย
ประธานฯ อํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

   ขอ 55 การขอถอนญัตติ...จะกระทําเม่ือใดก็ได เวนแตญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบ
วาระแลว ตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาทองถ่ิน... 

  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบจํานวนเปน
องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ในการถอนญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ในการถอนญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง        
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบในการถอนญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

เห็นชอบ        จํานวน ......18.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ     จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายอดลุย นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน           
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
 
 
 
 

ขอ 5๙... 
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ขอ 5๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ  

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม  
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
  จึงไดตรวจสอบการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
  พ.ศ.2562 แลว ปรากฏวามีโครงการในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีไมสามารถ
  ดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตมีความจําเปนจะตอง           
  ใชจายเงินนั้นตอไปอีก  จึงรวบรวมโครงการ มาเพ่ือขออนุมัติกันเงินตอสภาองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยองไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่งป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย      
  การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  และแกไขเพ่ิมเติมฯ ขอ 59 วรรคหนึ่ง ดังรายการตอไปนี้ 

1.  สํานักปลัดฯ          จํานวน   9 โครงการ เปนเงิน  20,044,600   บาท 
2.  กองคลัง              จํานวน   2 โครงการ เปนเงิน       837,000    บาท 

 3.  กองกิจการสภาฯ     จํานวน   1 โครงการ เปนเงิน       100,000    บาท 
 4.  กองทรัพยฯ          จํานวน   5 โครงการ เปนเงิน  165,287,600   บาท 
 5.  กองแผนและงบประมาณ    จํานวน   2 โครงการ   เปนเงิน    6,550,000   บาท 
 6.  กองการศึกษาฯ      จํานวน 26 โครงการ   เปนเงิน  73,610,600   บาท 
 7.  กองชาง จํานวน 70 โครงการ เปนเงิน  338,008,600  บาท 
       รวมท้ังสิ้น 115 โครงการ  เปนเงิน 604,438,400 บาท (หกรอยสี่ลานสี่แสน- 
 สามหม่ืนแปดพันสี่รอยบาทถวน) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขออนุมัติกันเงิน
 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันมาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองได พิจารณาอนุ มัติ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ เราใกลสิ้น
ปงบประมาณ ในป พ.ศ. 2562 ซ่ึงคือเดือนกันยายนนี้ เราก็ไดเก็บเงินแลวก็ไปตั้งจายเปน
รายการใหม เพราะฉะนั้นเม่ือตั้งจายเปนรายการใหมแลวก็ดําเนินการทัน เปลี่ยนแปลงรายการ
ไปตางๆ รวมท้ังหมด 604,438,400บาท จําเปนท่ีจะตองกันเงินไวใชในปงบประมาณตอไป   
ก็เปนอํานาจของ สภาฯ กระผมก็เสนอใหสภาฯ เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในงบประมาณ
ป 2562 ท่ีเราตองกันไว ขอขอบคุณทานประธานสภาฯ ครับ 

 

 

นายอดุลย... 
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นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 
      สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน      

   อนุมัติ  จํานวน......18........คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน.........-.........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดทํารางบันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทํา
   บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการสวนสาธารณะเฉลิม
   พระเกียรติฯ 
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายอดุลย นิยมสมาน     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
เลขานุการสภาฯ เรื่อง การทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ขอ 2 วรรคสอง ในการจัดทําบันทึกขอตกลงตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินประชุมปรึกษาหารือรวมกันโดยจัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือ และนําเสนอ       
สภาทองถ่ินของแตละแหงพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ท้ังนี้ ใหรายงานและจัดสงสําเนาบันทึกขอตกลงใหผูกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทราบดวย 

   ขอ 9 เม่ือสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงใหความเห็นชอบขอตกลงตาม
ขอ 2 วรรคสองแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตองผูกพันขอตกลงดังกลาวจนกวาจะครบ
กําหนดระยะเวลาดําเนินการตามขอตกลง แมภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินก็ตาม 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 
 
 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม  
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายวราวุธ ป นเงิน  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปนเงิน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทํารางบันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการ
  สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 

   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดจัดทําบันทึกความตกลงรวมมือกันจัดทํา
  บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โครงการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย  
  ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ      
  บานคาย  เม่ือวันท่ี  23 กันยายน 2559  เพ่ือบริหารจัดการรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด  
  แกประชาชนในทองถ่ินในการพัฒนาอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย ใหเปนแหลงทองเท่ียวใหม
  ของอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง และเปนสวนสุขภาพเพ่ือใหประชาชนไดพักผอนหยอนใจ 
  ออกกําลังกาย  ไดมีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีดี  เปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร
  ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยบันทึกการทําความตกลงรวมมือดังกลาว จะหมดอายุในวันท่ี      
  22 กันยายน  2562 นั้น 

   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย       
  เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม  2562  ไดมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่ออุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย  
  เปนโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธี        
  บรมราชาภิเษก  ตามหนังสืออําเภอบานคาย ดวนท่ีสุด ท่ี รย 0023.10/ว 1859  ลงวันท่ี 
  29 พฤษภาคม 2562 

   ซ่ึงการทําความรวมมือกันทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  
  เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558  เรื่อง  การทําความตกลงรวมมือการจัดทําบริการสาธารณะ
  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอ 2 วรรคสอง  และขอ 9     

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณาให     
  ความเห็นชอบในการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกร       
  ปกครองสวนทองถ่ิน โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ตอไป 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ในการจัดทํารางบันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทํา
บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  
โปรดยกมือข้ึน    

 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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   สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ในการจัดทํารางบันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทํา
บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบในการจัดทํารางบันทึกขอตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 

เห็นชอบ        จํานวน ......18.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ     จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
เลขานุการสภาฯ   ขอ 13 ในกรณีท่ีราชการสวนทองถ่ินรวมดําเนินการกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถ่ินอ่ืนจะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาการท่ีราชการสวนทองถ่ินจะ
ดําเนินการเอง ราชการสวนทองถ่ินอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
ในการดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย โดยใหปฏิบัติตามแนวทางในประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาดวยการทําความตกลง
รวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
เรื่อง การทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ขอ 2 วรรคสอง ในการจัดทําบันทึกขอตกลงตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประชุมปรึกษาหารือรวมกันโดยจัดทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือ และนําเสนอ       
สภาทองถ่ินของแตละแหงพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ท้ังนี้ ใหรายงานและจัดสงสําเนาบันทึกขอตกลงใหผูกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทราบดวย 

   ขอ 9 เม่ือสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงใหความเห็นชอบขอตกลงตาม
ขอ 2 วรรคสองแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตองผูกพันขอตกลงดังกลาวจนกวาจะครบ
กําหนดระยะเวลาดําเนินการตามขอตกลง แมภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินก็ตาม 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ        
 
 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม  
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ ์ ผุดผอง  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายศุภศักดิ์ ผุดผอง เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(2) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  คนท่ี 2 ขอเสนอญัตติ เรื ่อง  ญัตต ิขอความเห ็นชอบบันทึกข อตกลงความร วมม ือ            
  ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะเกาะเสม็ด  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสถานท่ีกําจัดขยะบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด   
โดยมีระบบคัดแยกขยะ และจัดหาระบบขนสงขยะจากพ้ืนท่ีเกาะเสม็ดสงไปยังฝง ใหเปนไป
ตามหลักวิชาการ เพ่ือแกไขปญหาเรงดวนดวยการจัดการขยะบนเกาะเสม็ด จึงไดรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบลเพ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด ในปงบประมาณ 
2563 โดยดําเนินการภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เปนไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ขอ 13 โดยใหปฏิบัติตามแนวทาง 
ในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาดวยการทํา
ความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศ     
ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2558  ขอ 2 

  ในการนี้ จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บนเกาะเสม็ด  ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ี
เกาะเสม็ดตอไป 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
รองประธานสภาฯ (1) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
อําเภอแกลง ขออนุญาตเรียนสอบถามไปยังในเรื่องของรายละเอียดขอตกลงความรวมมือ     
ใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด ขออนุญาตเรียนถามไปยังคณะผูบริหารวา
ในป 2563 ในสวนของอบจ. ไดใหการสนับสนุนอะไรบางหรือวาปท่ีผานมาไดดําเนินการ
อยางไรบาง ในสวนของอบต.เพ ในการตั้งงบประมาณ ไมทราบเขาตั้งไวเทาไรหรือมีวิธีการ
อยางไร ถาจะขอใหเพ่ิมเติมรายละเอียดกอนท่ีจะใหความเห็นชอบในการบันทึกขอตกลง 
ขอบคุณคะ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ       
 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ กระผมขอมอบนายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
นายก อบจ. คนท่ี 2 ชี้แจงรายละเอียด  

นายศภุศักดิ ์ผุดผอง เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(2) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

ขออนุญาตตอบขอสอบถามของทานสมาชิกสภาฯ ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด      
ในป 2563 เนื่องจากการบริหารจัดการขยะบนเกาะเสม็ดในป 2562 อบจ.ระยอง  ไดรับ
งบประมาณในการจัดการขยะบนเกาะเสม็ด  จํานวน 93 ลานบาท  เพ่ือใชในการจัดการขยะ
มูลฝอยรายวัน  สวนท่ีเปนขยะตกคางอยูบนเกาะเสม็ด เปนหนาท่ีของ อบต.เพ ท่ีจะดําเนินการ 
ซ่ึงวันนี้ อบต.เพ แจงวามีงบประมาณท่ีจะดําเนินการได สวนขยะท่ีเราไดงบประมาณมา
จํานวน 93 ลานบาท มาจัดทําเรื่องของการคัดแยกขยะ เพ่ือนําขยะท่ีสามารถใชได ไมวาจะ
เปน RDF หรือ Recycle สวนขยะเปยกก็จะนําไปจัดการในเรื่องของบอหมักกาซ ขยะท่ีเปน 
RDF และ Recycle ก็จะขนออกจากเกาะเสม็ดไปยังศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมท่ีตําบลทับมา 
โดยโครงการนี้จะมีเรื่องของเครื่องมือตางๆ จนกระท่ังถึงรถขนยาย รถขนขยะท่ีบรรจุขยะมิดชิด
เรียบรอยลงเรือ ซ่ึงมี เรือเฉพาะโดยนํารถลงเรือแลวนํามา ข้ึนฝ ง ท่ีทา ข้ึนลงบริ เวณ            
หาดสวนสน และนําขยะในสวนนี้มาท่ีศูนยกําจัดขยะของ อบจ.ระยอง สําหรับงบประมาณในป 
2563 อบจ.ระยอง ไดตั้งงบประมาณ 4 ลานกวาบาท เพ่ือใชบริหารจัดการขยะและ        
นําขยะออกมาในป 2563 ตลอดป เพ่ือเปนตัวอยางให อบต.เพ  ไดสามารถดําเนินการไดในป 
2564 ซ่ึงในสวนอบต.เพ ก็ไดคํานวณแลววาการกําจัดขยะของ อบต.เพ มีงบประมาณท่ี
จะตองใชบริหารในสถานท่ีกําจัดขยะบนเกาะเสม็ดนี้อีก 4 ลานกวาบาท รวมเปนเงินจํานวน 
5 ลานกวาบาท  อบต.เพ สามารถดําเนินการได เพราะฉะนั้น อบจ.ระยองจะดําเนินการ      
ในป 2563 หลังจากนั้นขยะบนเกาะเสม็ดท้ังหมดจะเปนการบริหารงานของ อบต.เพ 
ขอบคุณครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ          

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
อําเภอแกลง เพ่ือใหการจัดการเปนไปอยางยั่งยืนก็ขอเสนอผานไปยังคณะทานผูบริหารวา  
เม่ือทําขอตกลงแลวเปนไปไดหรือไม วาใหเก็บสถิติในเรื่องของขยะท่ีอยูบนเกาะเสม็ด เพ่ือใช
เปนแนวทางในการพัฒนาตอไป ก็ขอฝากไวดวย ขอบคุณคะ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงครับ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ   
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม  
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือความเขาใจนะครับ MOU 

ตามญัตตินี้เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560     
การมอบหมายหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน เก็บ ขนหรือกําจัดมูลฝอยใหมี         
การทํางานรวมมือกันระหวาง อบจ.กับ อบต.เพ  อะไรท่ีทํารวมกันไดก็ถือวากฎหมายหรือ
ระเบียบใหทํารวมกันได ประเด็นท่ี 2 งบประมาณท่ีเราตั้งไวเราเปนการตกลงกันวาเราจะใช
งบประมาณป พ.ศ. 2563  จํานวนเงิน 4,380,000 บาท  ในการบริหารจัดการขยะบน
เกาะเสม็ด เปนขยะใหม รายวัน ก็จะใชเงิน 4,380,000 บาท ท้ังปเพ่ือเปนตัวอยาง เปนขอมูล 
ให อบต.เพ รองรับในปตอไป MOU ก็จะผูกมัดวา อบจ. ทําแบบนี้ในปตอไป อบต.เพ  

 ก็ตองทําโดยใชขอมูลและงบประมาณใกลเคียงของ อบจ. คือเราทําเสร็จ ก็จะสงมอบ แตวาสง
มอบก็เปนปกติวา อบต.เพ ไมเคยบริหารไมเคยจัดการ ไมกลารับ ไมรูจะทําไดหรือไมได 
เพราะฉะนั้นเราเปนคนทําเครื่องมือท้ังหมดก็จะทําใหดู 1 ป แลวสงมอบก็จะใช MOU ฉบับนี้
ในการดําเนินการเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ขอบคุณครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยูในที่ประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ บันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด  โปรดยกมือข้ึน    
   สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ บันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยบนพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนท่ี
เกาะเสม็ด 

    เห็นชอบ           จํานวน ......18.....คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .................คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง การคัด เ ลือกผู แทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํ านวน 1 คน            
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหาการเลือก 
เลขานุการสภาฯ ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
 
 

ขอ 2... 
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   ขอ 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวนเกาคน 
และสถานศึกษาขนาดใหญใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวนสิบหาคน
ประกอบดวย  

   (5) กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนหนึ่งคน  
ฯลฯ 

   ขอ 5 ใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

   (3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 2 (5) ใหดําเนินการโดยสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น  

ฯลฯ 
   ขอ 7 ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) มี

วาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกไดแตจะดํารงเกินสองวาระ
ติดตอกันมิได  

ฯลฯ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ         

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม  
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายวราวุธ ป นเงิน  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปนเงิน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
  ขอเสนอญัตติเรื ่อง การคัดเล ือกผู แทนองคกรปกครองส วนทองถิ ่น จํานวน 1 คน          
  เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

  ดวยโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  จะดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการ 
และกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
มีความประสงคขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง พิจารณาสรรหา และเลือก
กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน เขารวมเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการ
ดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
พ.ศ. 2546 ขอ 2 (5) ขอ 5 (3) และ ขอ 7  จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองไดโปรดพิจารณา คัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน                
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการ
ประธานฯ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  จํานวน 1 คน ขอเชิญครับ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ 
 

ส.อบจ.รุงโรจน... 
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ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายรุงโรจน ศิลมัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 5 
อําเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ เปนคณะกรรมการสถานศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอผูรับรอง / มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่ีไดรับการเสนอชื่อวาจะยินยอมหรือไม ทาน ส.อบจ. 
ประธานฯ อุทิศ ซ่ือประเสริฐ ทานยินยอมหรือไม 

ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 5 
อําเภอเมืองระยอง ยินยอมครับ    

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่อทานอ่ืนอีก หรือไม  
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ เสนอ 
ประธานฯ 

มติท่ีประชุม   เลือก ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ  เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง เพ่ือทราบ  หนวยงานของรัฐขอรับโอนอาคารและส่ิงกอสราง 
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ         

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.2560    
   สวนท่ี 4 การจําหนายพัสดุ 

  ขอ 215 หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชใน
หนวยงานของรัฐตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

   (๓) โอน  ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แหงประมวลรัษฎากร  ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย ฯลฯ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ         

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม  
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ ์ ผุดผอง  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

 

นายศภุศักดิ.์.. 
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นายศุภศักดิ์ ผุดผอง เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(2)  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผอง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

คนท่ี 2  ขอเสนอเรื่อง เพ่ือทราบ  หนวยงานของรัฐขอรับโอนอาคารและสิ่งกอสราง 

 ตามท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดดําเนินการกอสรางอาคารและสิ่งกอสราง
ใหกับหนวยงานของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง  นั้น 

   เนื่องจากหนวยงานของรัฐไดแจงความประสงคขอรับโอนอาคารและสิ่งกอสราง ดังนี้ 
  1. เทศบาลนครระยอง  ขอรับโอนอาคารอเนกประสงค ตามโครงการปรับปรุง
สนามฟุตซอลและปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะโขดปอ  ตําบลเนินพระ  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง  วงเงินท่ีใชในการกอสรางจํานวน 5,000,000.-  บาท  
(หาลานบาทถวน) 
  2. โรงเรียนวัดสระแกว  ขอรับโอนอาคาร อบจ.ระยอง ภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัด
สระแกว  หมูท่ี 3  เทศบาลตําบลสํานักทอน  อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง วงเงินท่ีใช     
ในการกอสราง  จํานวน 12,960,000.-  บาท (สิบสองลานเกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) 
  เพ่ือมิใหเปนภาระในการใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง      
ในการซอมแซมบํารุงรักษา และใหหนวยงานของรัฐท่ีจะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการ
บํารุงรักษา ใชประโยชนจากอาคารและสิ่งกอสรางไดอยางสูงสุด  องคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  จะดําเนินการโอนอาคารและสิ่งกอสรางดังกลาว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560          
ขอ 215  (3)  

  จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดรับทราบ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ         

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 13   เรื่อง   อ่ืนๆ  

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ        ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ครับ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม  
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่อง ชางปา

ทําลายพืชผลทางการเกษตร เรื่องนี้เปนเรื่องใหญท่ีตองหาทางเยียวยาแกไข กระผมไดรับ   
การประสานงานจากนายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร ทานมีแนวทาง ทานไดเอาเรื่องนี้เขาไป    
ในสภาฯ คณะกรรมการมาศึกษาแลวจะหาทางตั้งเปนกองทุน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตองติดตาม
ท่ีทาน ส.ส.นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร วาแนวทางท่ีจะหาทาง ทางกฎหมายวากองทุน      
ท่ีจะตั้งจะเปนกองทุนสําหรับผูท่ีไดรับผลกระทบ การตั้งกองทุนไมควรตั้งเฉพาะกองทุนเขาชะเมา
เพราะชางมันไมไดเดินเฉพาะเขาชะเมา มันอาจจะเดินไปอําเภอแกลง เดินมาถึงปลวกแดง 
เวลานี้ตองตั้งเปนกองทุนรวม สวนกองทุนยอยๆ ของอําเภอพ้ืนท่ี เราจะไมไปยุงกับเขา สวนกองทุน 

 
 

ก็ตอง... 
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   ก็ตองเปนกองทุนรวมระดับจังหวัดหรือระดับอะไรก็แลวแต ท่ีเขาจะทํา ดูวาแนวทาง         
การชวยเหลือมันจะสามารถดําเนินการยังไงไดบาง แตมันตองมีกระแสชวยแบบน้ําทวมมันเปน
กระแสแตเวลานี้เรื่องชางมันไมไดเปนกระแส มันจึงทําใหเกิดปญหาเพราะไมมีแนวรวม       
ถาไมมีแนวรวมจะไมมีทางท่ีจะไดเงิน สวนราชการอยางทองถ่ินเราจะเอาเงินไปชวยก็ชวยไมได
เพราะไมไดเปนภัยพิบัติ ไมเหมือนฝนตกน้ําทวม เพราะฉะนั้นแนวทางนี้ตองรอวาทางสภาฯ 
ทางรัฐบาลจะกําหนดทิศทางมายังไงแลวใหกฎหมายใหอํานาจหรือมีประกาศท่ีใหเราเยียวยา
ได เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เรียนทางทานหมอขวด เหล็กเพ็ชร วาตอนนี้รอดูมาตรการของรัฐบาล
กอนวามันจะมีสวนไหนท่ีจะทําใหเราดําเนินการได สวนเราก็คงทําอะไรไมไดเพราะวาไมมีใบสั่ง 
ไมมีคําสั่ง ไมมีระเบียบอะไรเลย ก็ยังไมรูจะชวยยังไงไดก็ตองเรียนฝากไปยังทานสมาชิกสภาฯ 
ท่ีจะตองไปแกปญหาทานก็อยูในพ้ืนท่ีทานตองไปประสาน ขอบคุณครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ         

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
อําเภอแกลง อยากใหเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ลองดูระเบียบขอบังคับการประชุมของสภาฯ 
ประกอบกับ พรบ.อบจ พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ตองเรียนวาในสวนของ
ระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ ในหมวดที่ 8 คณะกรรมการประจําสภาทองถิ่น   
จะประกอบดวยกรรมการสามัญและวิสามัญ ถาเราจําไมผิดสมัยท่ีเราเขาดํารงวาระป 2555 
เรามีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ในสวนของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม คณะกรรมการรักษา
ความม่ันคง คณะกรรมการสาธารณสุขหรือสตรี หลายๆสวน ซ่ึงในสวนนี้ทานประธานสภาฯ          
สามารถท่ีจะมอบหมายงานให กับคณะกรรมการในแตละคณะไปศึกษาหาแนวทาง           
เพ่ือมานําเสนอในสภาฯ ได และดิฉันไดลองดูในหมวด 4 ตามอํานาจหนาท่ีของ อบจ. มันยังมี
อยูก็คือขอท่ี 45 (5) เราสามารถประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภา
ตําบลแลวก็ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนๆได หรือใน (7) เราก็มีหนาท่ีของการคุมครองดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได เพราะเม่ือสักครูเจาหนาท่ีอุทยานเขาชะเมาฯ
พูดเฉพาะในเรื่องอุทยานเขาชะเมาฯ อยูในกระทรวงทรัพยากรฯ แตขอสอบถามท่ีตั้งไปของ         
ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ขออนุญาตเอยนาม อันนี้จะนอกเหนือเขตอุทยานเพราะฉะนั้น
ดิฉันคิดวาอยากหารือเพ่ือนสมาชิกสภาฯ วาในสวนตรงนี้ เรามีคณะกรรมการซ่ึงสามารถ    
ทําหนาท่ีในกิจการของสภาฯอยูแลว จะทําหนาท่ีไดหรือเปลา เราอาจจะตั้งชื่อใหมเปนชื่อ
เฉพาะในเรื่องของการดูแลเก่ียวกับเรื่องปญหาชางปาหรือเปลา เพราะวาคราวท่ีเราตั้งแรกๆ
จะเปนเรื่องของมลพิษ อุตสาหกรรม แตตอนนี้จะเปนเรื่องของความอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน ดิฉันจึงขอหารือเพ่ือนสมาชิกสภาฯ วาตรงนี้เราจะนําเรื่องนี้เขามาสูคณะกรรมการ
วิสามัญประจําสภาฯ ไดหรือเปลา ขอบคุณคะ 
 

 
 
 

นายอดุลย... 
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นายอดุลย นิยมสมาน มอบใหกองท่ีรับผิดชอบไปดูระเบียบ ทานเลขานุการสภาฯ รับเรื่องไปกอนนะครับ 
รองประธานสภาฯ (1)  แลวชวยกันประสานงานในเรื่องดวยครับ 
ประธานฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  

นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 5 
อําเภอแกลง กระผมกราบขอบคุณและจะไดนําเรื่องเอาไปบอกชาวบานวา อบจ.ระยอง     
โดยสมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารไมไดทอดท้ิงชาวบาน กําลังหาวิธี หาทางออกใหวาจะไป
ชวยเหลือเยียวยาหรือจะทําอยางไร ชาวบานก็คงจะสบายใจไปไดระดับหนึ่ง กราบขอบคุณ 
นะครับ ท่ีเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับ ตอมาก็ขอกราบขอบคุณครับสมาชิกสภาฯท้ังหมดท่ี
รวมบริจาคเงินท่ีจะไปชวยน้ําทวมกัน ขอบอกนะครับวาการบริจาคน้ําทวมจะมีถุงยังชีพพรอม
เงินบริจาค 100 บาท ใสถุงยังชีพไป อีกเรื่องหนึ่งคืออาจจะเปนเรื่องใหญในอนาคตเพราะ
เนื่ องจากว าฝนจะตกในขณะนี้  น้ํ าจะไหลเข าสู อ า ง เ ก็บน้ํ าประแสร แล วนะครับ                 
แตเนื่องจากวา 2-3 วันท่ีผานมาไปดูแลว อางเก็บน้ําประแสรน้ําแทบจะไมมีนะครับ แตวา     
พ่ีนองชาวเกษตรไดมาคุยกันวาแลงหนาคงจะลําบากแน ขอให อบจ.เตรียมสถานการณไวดวย
นะครับ โครงการพระราชดําริปลวกแดง อางเก็บน้ําดอกกรายก็เหลือน้ํานอยแลวนะครับ 
ขอบคุณครับ   

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ         

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
อําเภอแกลง เนื่องดวยวันท่ี 20 กันยายน เปนวันเยาวชนแหงชาติ ดวยเปนวันพระราช   
สมภพของรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 8 ขออนุญาตทานประธานท่ีจะนําภาพกิจกรรม         
ซ่ึงกองการศึกษาฯเปนผูดําเนินการมาใหเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ไดรับชม เปนเรื่องของการรวม
พลังสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ซ่ึงเปนงบประมาณของฝายบริหาร เราได
ดําเนินการไปเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 แตจริงๆแลวจะมีกิจกรรมเก่ียวกับเยาวชนอีก
หลายกิจกรรมแตขออนุญาตนําเสนอในภาพนี้ใหทุกทานไดชมกอนนะคะ ซ่ึงกิจกรรมในครั้งนี้  
ก็จะเปนนองๆจากสภาเด็กและเยาวชน ในแตละทองถ่ินอยูท่ีอบต.หรือเทศบาลและก็ยังมี   
สภานักเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัดระยอง เปาหมายท้ังหมด 700 ทาน ซ่ึงในวันนี้เราก็มี
กิจกรรมอยู 2 สวน สวนแรกคือการใหความรูในเรื่องของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
เรื่องของภัยการใชสื่อออนไลนหรือวาพฤติกรรมของเด็กๆ ซ่ึงเราไดเชิญวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาบรรยายใหความรู และในชวงครึ่งวันบายจะเปนเรื่องของการ
แบงกลุมใหคิด ระดมสมองในประเด็นหัวขอสําคัญท้ังหมด 6 ประเด็น ในชวงตอนปลายก็มี
การนําขอเสนอของเด็กและเยาวชนสูทานรองผูวาราชการจังหวัด ไดมารับมอบขอเสนอของ
เด็กๆในวันนั้นดวย ตองขอขอบคุณทางกองการศึกษาฯ ทานผอ.โรงเรียนมัธยมตากสินและ
ทานผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ที่เห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนและ 
 
 

คิดวา... 
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คิดวากิจกรรมดีๆนี้คงอาจจะฝากผูบริหารไปวาปตอๆไปถามีก็ขออนุญาตชวยสนับสนุนดวย    
ซ่ึงตองเรียนอยางนี้วาสภาเด็กและเยาวชนเกิดมาแลวนาจะประมาณ 10 ป แตวาขับเคลื่อน
ตอไมได  ตอนนี้ ก็ เลยมีการถายเทภารกิจมาสูบานพักเด็กและครอบครัว ทุกจังหวัด         
จะตองมีหนาท่ีดูแลสภาเด็กและเยาวชนของท้ังจังหวัดโดยท่ีงบประมาณบางสวนของ อปท.
หรือเทศบาลก็จะตองดูแลกันเอง ซ่ึงในแตละโรงเรียนก็จะมีสภานักเรียนมาดูแลเชนกัน 
เพราะฉะนั้นก็ฝากไวดวยคะ อันนี้ก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ี อบจ.ไดสนับสนุน ขอบคุณคะ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี ผมขอนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครั้งตอไป สมัยสามัญ 
ประธานฯ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 4 ประจําป ๒๕๖2 วันท่ี 27 กันยายน ๒๕๖2 เวลา 09.๐๐ น. เพ่ือพิจารณา
  กันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 รอบสุดทาย ผมขอปดประชุม      

เลิกประชุมเวลา   16.00 น.     

 

 

(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทรทรา  โสภา) 
     หัวหนาฝายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ วงษไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
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